



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ทำการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการ ฯ จึงประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้โดยเรียงตามลำดับที่คัดเลือกได้ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นายวีระวุฒ จินะกับ	
๒	๐๐๓	น.ส.พาริตา พันธุ์มิตร	
๓	๐๐๘	น.ส.นลพรรณ ฉัตรไชยพรกุล	
๔	๐๐๙	น.ส.นิตยา ศิริจุ่ม	
๕	๐๐๒	นายอาชวิน เฉลิมชัย	
๖	๐๐๑	น.ส.อุมารวรรณ เอนกลาภากิจ	
๗	๐๐๔	น.ส.นมุดา เขียวเล็ก	

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยเรียงลำดับที่จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อน บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้จะมีอายุเกิน ๒ ปี และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีได้รับการคัดเลือกได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้วแต่กรณี ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

๑. ผู้ยื่นได้ขอสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้ยื่นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เทศบาลหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๓. ผู้ยื่นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้
๔. ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้โดยการโอน แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
๕. ผู้ยื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทุกบัญชีในการคัดเลือกครั้งเดียวกัน
๖. ถ้ามีการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้รับสมัครและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
๗. ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายพิจารณาเห็นว่ามีความสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้
๘. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม ๓ เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทางทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่คัดเลือกได้ และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้นั้นยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมเป็นอันดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสรรเกียรติ กุลเจริญ)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
สำหรับพนักงานเทศบาล